

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุชาติ เอียดสั้น	ประธานสภาเทศบาล	สุชาติ เอียดสั้น
๒	นายจรัส เกื้อหมาด	สมาชิกสภาเทศบาล	จรัส เกื้อหมาด
๓	นายจรูญ เรืองพุทธ	สมาชิกสภาเทศบาล	จรูญ เรืองพุทธ
๔	นายเฉลิมโชค เหตุทอง	สมาชิกสภาเทศบาล	เฉลิมโชค เหตุทอง
๕	นายทิวต์ หละเขี้ยว	สมาชิกสภาเทศบาล	ทิวต์ หละเขี้ยว
๖	นายธรรมรงค์ บัวเรือง	สมาชิกสภาเทศบาล	ธรรมรงค์ บัวเรือง
๗	นายพ่วง ชาตรี	สมาชิกสภาเทศบาล	พ่วง ชาตรี
๘	นายวีรศักดิ์ เสงส์สั้น	สมาชิกสภาเทศบาล	วีรศักดิ์ เสงส์สั้น
๙	นายสมพงศ์ ปานเพชร	สมาชิกสภาเทศบาล	สมพงศ์ ปานเพชร
๑๐	นายสิทธิศักดิ์ ฤทธิเดช	สมาชิกสภาเทศบาล	สิทธิศักดิ์ ฤทธิเดช
๑๑	นางสุปรียา แสงสว่าง	สมาชิกสภาเทศบาล	สุปรียา แสงสว่าง
๑๒	พ.จ.ต.เจนวาทิ เพชรรัักษ์	เลขานุการสภาเทศบาล	พ.จ.ต.เจนวาทิ เพชรรัักษ์

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวิศิษฐ์ ชูสง	นายกเทศมนตรี	วิศิษฐ์ ชูสง
๒	นายธวัช วุ่นชุม	รองนายกเทศมนตรี	ธวัช วุ่นชุม
๓	นายบุญธรรม ประเสริฐ	รองนายกเทศมนตรี	บุญธรรม ประเสริฐ
๔	นายศิริชัย ส่องรส	นิติกร	ศิริชัย ส่องรส
๕	นางสาวสุภาภรณ์ อนันต์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สุภาภรณ์ อนันต์

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายสุชาติ เอียดสั้น ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เรื่องก่อนเข้าระเบียบวาระ

ประธานสภาฯ

- กล่าวอันเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑๕ มกราคม ๒๕๑๙ ความว่า"...สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วย การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม เพราะประโยชน์ส่วนรวม นั้น คือ ความมั่นคงของบ้านเมือง..."

งานของแผ่นดิน เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของบ้านเมืองและสุขทุกข์ของประชาชนทุกคน ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องสำนึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเข้มแข็งสุจริต และด้วยปัญญาวิคิดพิจารณา ว่าสิ่งใดเป็นความเจริญสิ่งใดเป็นความเสื่อมอะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นและกำจัด อย่างชัดเจน ถูก ตรง

ระเบียบวาระที่ ๑**เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ****๑.๑ แจ้งประกาศอำเภอเขาชัยสน เรื่อง ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙**

ประธานสภาฯ

แจ้งประกาศอำเภอเขาชัยสน เรื่อง ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ด้วยประธานสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง มีกำหนด ๒ วัน เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป นายอำเภอเขาชัยสนพิจารณาแล้วเห็นสมควร จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับ คำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๒๖๗๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบอำนาจให้แก่ นายอำเภอ ในการกำกับดูแลและหรือปฏิบัติราชการแทน ในการเรียกประชุมวิสามัญ กรณีเทศบาลตำบล เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีกำหนด ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในการนัดประชุม เปิดประชุม ปิดประชุม ตลอดจนการดำเนินการประชุมให้เทศบาลตำบลโคกม่วงดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นายอินทรพล สุทธิวิริยะ นายอำเภอเขาชัยสน

ระเบียบวาระที่ ๒**เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การเลือกสมาชิกสภาเทศบาลชั้น แทนตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล ตำบลโคกม่วง

ประธานสภาฯ

พ.จ.ต.เจนวาทิ เพชรรัักษ์

เลขานุการสภาฯ

ขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔)

ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ (๑) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง (๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง

ให้ประธานที่ประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นที่มีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น และเป็นผู้ดำเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเทศบาล หรือนายอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วแต่กรณีแต่งตั้งประธานสภาท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น

ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยวิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน

ประธานสภาฯ	วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลากชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียวนอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” ต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นควรเป็นรองประธานสภา โดยการเสนอชื่อจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ผู้ใดจะเสนอขอเชิญครับ
นายเฉลิมโชค เหตุทอง สมาชิกสภาฯ	กระผมขอเสนอ นายจรูญ เรืองพุทธ เป็นรองประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ	ขอผู้รับรองด้วยครับ (มีผู้ยกมือรับรอง คือ ๑. นายทิวต์ ละเอียด ๒. นายสิทธิศักดิ์ ฤทธิเดช ๓. นายวีรศักดิ์ เสงส์สุน) มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง ถูกต้อง
นายธรรมรงค์ บัวเรือง สมาชิกสภาฯ	กระผมขอเสนอ นายธรรมรงค์ บัวเรือง เป็นรองประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ	ขอผู้รับรองด้วยครับ (มีผู้ยกมือรับรอง คือ ๑. นางสุปรียา แสงสว่าง ๒. นายพ่วง ชาตรี) มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกต้อง
ประธานสภาฯ	มีผู้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีก็ถือว่า มีการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๒ ท่าน จึงดำเนินการเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ดังที่เลขาธิการสภาฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว ต่อไปเชิญสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนนเชิญครับ
นางสุปรียา แสงสว่าง สมาชิกสภาฯ	ขอเสนอ นายพ่วง ชาตรี เป็นผู้ตรวจนับคะแนน
นายเฉลิมโชค เหตุทอง สมาชิกสภาฯ	ขอเสนอ นายสมพงศ์ ปานเพชร เป็นผู้ตรวจนับคะแนน
ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีขอเชิญนับคะแนน
ประธานสภาฯ	นายจรูญ เรืองพุทธ ได้คะแนน ๕ คะแนน นายธรรมรงค์ บัวเรือง ได้คะแนน ๕ คะแนน งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภาฯ	ผลคะแนนเท่ากันใช้วิธีจับสลาก
ประธานสภาฯ	แจ้งให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันสองท่าน ให้ตกลงว่าใครจับสลากก่อนหลัง ผลการตกลงให้นายธรรมรงค์ บัวเรือง ได้จับสลากก่อน และนายจรูญ เรืองพุทธ ได้จับสลากหลัง
ประธานสภาฯ	ขอเชิญนายธรรมรงค์ บัวเรือง ได้จับสลาก และนายจรูญ เรืองพุทธ ได้จับสลาก
ประธานสภาฯ	ผลการจับสลากปรากฏว่า นายจรูญ เรืองพุทธ สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

เลิกประชุมเวลา

เรื่องอื่น ๆ

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลและเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา

แจ้งได้ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง การควบคุมและการใช้บริการระบบประปาตำบลโคกม่วง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ และทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง

๑๕.๒๐ น.

(ลงชื่อ) พันจ่าตรี

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(เจนวาทิ เพชรรัชช์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองการประชุม

(นายสุชาติ เอียดสัน)

ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง